
รายงานการประชุม 
 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
เวลา  10.0๐ น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์สัมมนา 

 
ผู้เข้าประชุม 
 1. นางสมบูรณ์ ทองปาน  21. นางทิพย์สุดา ภู่งาม 

 2. นายส ารวย ค ากะสิน  22. นางสาวประสงค์ โจมศรี 
 3. นางอดุล ฉิมสุนทร   23. นางบุญยืน ประจงแต่ง 
 4. ว่าที่ ร.อ.กิตติ สิงห์สวัสดิ์  24. นายประกอบ ประจงแต่ง 

 5. นางสาวกาญจนา ทรัพย์อินทร์ 25. นายภูวเดช จารุภัทรภักดี 
 6. นางเบญจวรรณ ศักดิ์ประเสริฐ 26. นายสนั่น ปิ่นวันนา 

 7. นางผานิต เกียรติวินัยสกุล  27. นางสาวจีรนันท์ เงินกร 
 8. นางสาวอมลวรรณ สินธวรนันท์ 28. นางกัลย์สุรางค์ มูลวงษ ์
 9. นางสาวภัทรนันท์ ชูชีพ  29. ผู้แทนผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสันจ ากัด (มหาชน) 
 10. นางพรพิมล ทองเสือ  สาขาลพบุรี 
 11. นางสุนทรี สารีค า  30. ผู้แทนผู้จัดการบริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด สาขาไทวัสดุลพบุรี 
 12. นายทวี ค ากะสินธุ์  31. ผู้แทนผู้จัดการบริษัทลพบุรีพร้อมเซอร์วิส 
 13. นายธานี สินมา   32. การเคหะชุมชนลพบุรี    
 14. นายวิชิต หมื่นสอน  33. นายอนันต์ ทรงภู่ (ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
 15. นายทองจันทร์ เทียมสวรรค์ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองลพบุรี) 
 16. นางสุดา พงษ์สิงห์ (ผู้แทนก านัน) 34. ร้อยตรีทศพล คงตาก (ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านเพชรโสธร) 
 17. นางบุญทรัพย์ สิงห์ดา  35. นางสุพิณ คงตาก (ประธานชมรมแอโรบิคชุมชนเพชรโสธร) 
 18. นางร าพึง สิงห์โต  
 19. นายเดชา ม่วงทอง 
 20. นายวีรยุทธ์ ศรีเชื้อ (ประธานกองทุนธนาคารขยะเพ่ือฌาปนกิจชุมชนหมู่บ้านเพชรโสธร) 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 1. นายณัฐพงษ์ ประนิธิ  9. นายสุทธิชัย จันทร์เที่ยง 
 2. นายสุรเทพ อาษา   10. ผู้จัดการบริษัทคาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3. นายประสาน เกตุแก้ว  11. ผู้จัดการบริษัทมินีแบอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 4. นายจิตกร เทศทอง  12. ผู้จัดการบริษัทซูซูกิ สาขาลพบุรี 
 5. ร.อ.สมพงษ์ แสนล้อม  13. กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้า ลพบุรีอุดมชัย 
 6. นายจันที ก่ าวงษ์   14. ผู้จัดการบริษัทต้นแบบ 
 7. นายอ านาจ เข็มทอง  15. นายวินัย คล่องแคล่ว (ประธานหมู่บ้านลีลาวดี) 
 8. นายบัวเงิน ค ารัตน์  16. คุณสรินทร์ แก้วกรอง (ร้านสุรินทร์การเกษตร) 
          /เวลา 10.00 น. ... 
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 เริ่มประชุม 
 

  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๑ 

 

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
 

    ระเบียบวาระที่ 2 
 
     

    ระเบียบวาระที่ 3 
 
 

     
     
    นายณฐนน ฐิติโฆสน 
    นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
 
 

 
 
 
 
 

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

เวลา  10.0๐ น. 
ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ ปลัดเทศบาลต าบลกกโก ประธานด าเนินการ
ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

น าเสนอ Power point ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563  
 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ไม่มี 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - แนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 
(การเตรียมการแสดงของนักเรียน ,กิจกรรมการละเล่น ,การจัดหาของ
รางวัล) 

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 และบรรยากาศการจัด
งานบริเวณหน้าเทศบาล หน้าเวทีจะมีเต็นท์คณะผู้บริหารและผู้ร่วมงาน
ด้านบนเวทีจะมีการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกกโก 
และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดดงน้อย ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้น
ประถมศึกษา ในบริเวณงานจะมีซุ้มฐานเล่นเกมและตอบค าถามมอบของ
รางวัล 
 

ในส่วนของการประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้การมีส่วนร่วมในการ
จัดงานวันเด็กจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมเนื่องจากระทรวง
มหาดไทย ได้ออกกฎระเบียบ กฏเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา การแข่งขันขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ท าให้มีข้อจ ากัด
ในการเบิกรางวัลและมอบให้กับผู้ชนะในการประกวดและแข่งขันไม่เกินร้อย
ละ 30 ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการและไม่สามารถเบิกเพ่ือแจกเด็กทุกคน
ได้ การที่เราจะจัดในวันศุกร์ก่อนเด็กหยุด ไม่สามารถด าเนินการในเรื่องของ
การเบิกจ่ายได้ เพราะเขาจะเน้นในเรื่องของการตรงวัน ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ
ทุกท่านมาหารือกัน ในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันเด็กรูปแบบไหน แต่งาน
นั้นต้องจัดให้ตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
มกราคม ส่วนการจัดงานนั้น จะมีแยกประเด็นว่าเราจะจัดงานกลางวันหรือ
กลางคืน เราจะจัดสถานที่ตรงไหน กิจกรรมที่น าเสนอมีอะไรบ้าง ใครจะมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้บ้าง ขอความคิดเห็นในเรื่องของการจัดกิจกรรม
ในวันนี้ จะให้เป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืน มีทั้งดีและไม่ดี คือในช่วงกลางวัน
เด็กๆจะได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียง บางครั้งผู้ปกครองอาจจะ
ต้องการพาบุตรหลานไปเท่ียวต่างพ้ืนที่ 
 

 
/ ต้องการให้... 



 
 

    นายภูวเดช จารุภัทรภักด ี
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงน้อย 
 

    นายอนันต์ ทรงภู่ 
    คร ูกศน.ต าบลกกโก 
     
  
 
 
 
 

    นายภูวเดช จารุภัทรภักดี 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงน้อย 
 
 
 

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
 

    นางบุญยืน ประจงแต่ง 
    ผู้อ านวยการ รพ.สต.กกโก 
 
 
 

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากัด 
    (มหาชน) สาขาลพบุรี (ผู้แทน) 
 
 
 

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
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ต้องการให้จัดกลางวันตั้งแต่เช้าเป็นต้นไป เพราะเด็กช่วงกลางคืนอาจจะไม่
สะดวกเรื่องการเดินทาง 
 

วันเด็กจะจัดสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ทั้งจังหวัดมี อบจ. กองบิน 2 
ศูนย์การบินทหารบกก็จัดช่วงเช้า จากประสบการณ์ที่จัดห้องสมุดเฉลิมราช
เป็นประจ า จะมีเด็กล่ารางวัล ที่ปลัดกล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเด็กจะเดินสายล่า
รางวัล ผู้ปกครองจะพาไปตั้งแต่ห้องสมุดเฉลิมราช สนามกีฬาฯ กองบิน 2 
และไปที่ศูนย์การบินทหารบก ถ้าเป็นไปได้ส่วนใหญ่เด็กเขาอยู่ที่นี่ ถ้าเราจัด
เหมือนเขาเด็กจะเสียโอกาส เด็กจะชอบกิจกรรม ดูเครื่องบิน มีของล่อใจ    
มีรางวัลมากมาย ถ้าเป็นไปได้ควรจัดประมาณ 16.00 น. – 19.00 น. 
 

การจัดงานให้กับเด็กนักเรียน ทางโรงเรียนจะจัดไม่ตรงกับวันเด็กเนื่องจากว่า
ทางโรงเรียนต้องการให้เด็กไปร่วม ไปดู ไปเปิดหู เปิดตา ไปเปิดโลกทัศน์    
ในส่วนของนักเรียนจะจัดก่อน 1 วัน ในส่วนของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดง
น้อยในช่วงเย็นอาจไม่มีปัญหา เพราะเด็กอยู่ในพื้นท่ีอยู่แล้ว 
 

ท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหม 
 
 

มีความคิดเห็นว่า เป้าหมายที่จะมาร่วมงานนี้ ในเรื่องการแสดงส่วนมากจะ
เป็นเด็กโรงเรียนวัดดงน้อย ในการท ากิจกรรมที่จะน าเด็กนักเรียนมาร่วม
กิจกรรม จะสะดวกตอนไหน เด็กในชุมชนเราควรต้องประชาสัมพันธ์ให้
มาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 
 

รูปแบบในเรื่องการจัดกิจกรรมของเด็ก เป้าหมายแรกคือโรงเรียนวัดดงน้อย
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน ชุมชนแต่ละชุมชนมีเด็กกันอยู่แล้ว เข้ากับ
นโยบายของเราอยู่แล้ว ในเรื่องของการให้ชุมชนมีส่วนร่วม เด็กในต าบลกกโก
ทุกคน ควรจะมีส่วนที่ได้รับตรงนี้ ไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ ต้องการให้
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สรุปก็คืออย่างที่อาจารย์นันต์กล่าว
มาตรงกับเป้าหมายในช่วงวันเสาร์ผู้ปกครองทุกคนมีเวลา เพราะวันนั้นเป็น
วันเด็ก เด็กจะเยอะมาก แต่ตอนนั้นเป็นเรื่องของการซื้อและแจกได้เลย      
แต่ระเบียบใหม่มา มีผลใช้ปี 2564 เราไม่สามารถที่จะแจกได้ นอกจากจะมี
กิจกรรม เพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของการมีกิจกรรมร่วมกัน ให้เป็นรางวัล   
จัดตอนกลางคืน มีที่ไหนจัดงานกันบ้าง โรบินสันจัดที่ไหนครับ 
 

จัดที่ชั้น 2 ลานกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป ตอนนี้ก าลัง
ประสาน พมจ. บ้านพักเด็กและครอบครัวมาจัดงานด้วย ตอนนี้ทางสาขา
สุพรรณบุรีเขามาจัดร่วมกันที่โรบินสันสุพรรณบุรี ทางสาขาลพบุรีก าลัง
จัดเตรียมไปในทิศทางเดียวกัน 
 

มีที่ไหนจัดอีกไหม เพชรโสธรจัดทุกปีอยู่แล้ว รูปแบบการจัดงานเป็นแบบไหน
ครับ 
 
 

/จะมี... 



 
 

    นายวีรยุทธ์ ศรีเชื้อ  
    (ประธานกองทุนธนาคารขยะเพ่ือ 
    ฌาปนกิจชุมชนเพชรโสธร) 
 
 
 
 

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
 
 

    นายณฐนน ฐิติโฆสน 
    นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
 

    มติที่ประชุม 
 
 

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
 

    มติที่ประชุม 
 
 
 
   

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
 

    นายณฐนน ฐิติโฆสน 
    นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
 
 

    นายประกอบ ประจงแต่ง 
    ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เทศบาลต าบลกกโก 
 
 

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
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จะมีสไลด์เดอร์ลม มาตั้งที่สนามเด็กเล่น มีแค้มปิ้ง มีเวที มีกิจกรรมของเด็ก 
ร่วมกับทางผู้ใหญ่ใจดี เรี่ยไรกันในหมู่บ้าน เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่
ช่วยเหลืองานทางบ้าน งานจัดช่วงเย็นเริ่มประมาณ 18.00 น. – 20.00 น. 
ช่วงเช้าจะให้เด็กไปล่ารางวัลก่อน 
 
ช่วงเย็นจะมีจัดที่เพชรโสธร สรุปเราจัดช่วงเย็น ถ้างั้นเราไปจัดที่สนามกีฬา
ของหมู่บ้านเพชรโสธรดีไหม แล้วก็ประกาศเชิญชวนทุกชุมชนไปร่วมกัน 
 
ขอเรื่องเวลาก่อน เริ่ม 16.00 น. – 20.00 น. 
 
 

เห็นชอบ 12 เสียง 
 
มีท่านใดเห็นชอบว่าเราจะจัดไปร่วมกับหมู่บ้านเพชรโสธร 
 
 

เห็นชอบ 12 เสียง 
ไม่เห็นชอบ 2 เสียง 
 
สรุปปีนี้เราจัดที่หมู่บ้านเพชรโสธร กิจกรรมที่จะเสนอมีอะไรบ้าง 
 
 

ก าหนดการคร่าวๆ มีกิจกรรมการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กกโกและการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน
วัดดงน้อย เป็นการแสดงบนเวทีเหมือนกัน หลังจากนั้นฐานกิจกรรมอยู่
ด้านล่าง จะเป็นกิจกรรมเก้าอ้ีดนตรี ปิดตากินกล้วย เหยียบลูกโป่ง เกมส์กิน
วิบาก เกมส์วิ่งสามขา เป็นฐานกิจกรรมและสามารถแจกของรางวัลได้ ใน
ส่วนของฐานกิจกรรมถ้าจะมีเพ่ิมเติมนอกเหนือจากทางเทศบาลฯ จัดไว้ให้
แล้วทางบริษัทห้างร้านหรือชุมชนก็สามารถเพ่ิมเติมตรงนี้ได้ เสนอในที่
ประชุมได้เลย 
 

ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่าปีนี้เราจัดงานวันเด็กที่หมู่บ้านเพชรโสธร เริ่ม 
16.00 น. – 20.00 น. จะมีฐานกิจกรรมต่างๆ มีการแสดงของเด็ก 
อยากจะเชิญชวนทุกท่านพาบุตรหลานของท่านมาร่วมกิจกรรมด้วย 
 

กรอบกิจกรรมของหมู่บ้านเพชรโสธรมีการจัดอย่างไร น่าจะบูรณาการร่วมกับ
ทางเทศบาลฯ ในกิจกรรมมที่ ได้มา ถือว่ามันน้อยไปควรมีกิจกรรมที่
หลากหลาย อาจจะมีการประกวดร้องเพลงเพ่ิมเติมหรืออะไรต่างๆ และเมื่อ
ก าหนดการต่างๆเสร็จก็ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนทราบอีกครั้ง 
 

หลังจากนี้ไปแล้วจะคุยกับเพชรโสธรอีกครั้งหนึ่ง ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้ว
จะสรุปพร้อมประชาสัมพันธ์ว่าเรามีกิจกรรมอะไรเพิ่มอีก 
 

/ขอเสนอ... 
 



 
 

           

 
 

    นายอนันต์ ทรงภู่ 
    คร ูกศน.ต าบลกกโก 
 
 
 

    นายประกอบ ประจงแต่ง 
    ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เทศบาลต าบลกกโก 
 
 
 
 

    ว่าที่ร้อยเอกกิตติ สิงห์สวัสดิ์ 
     ปลัดเทศบาลต าบลกกโก 
 
     

    ระเบียบวาระที่ 4   
 

    ปิดการประชุม 

- 5 – 
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ใช่งบประมาณของเทศบาล
ต้องการให้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทหาร ที่น าเรื่องอาวุธมาโชว์ เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก โดยเฉพาะกับเด็กผู้ชาย เราท าหนังสือจาก
เทศบาลฯ ไปยังหน่วยงานทหารได้  
 

ขอเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม กิจกรรมในวันเด็กส่วนมากจะเป็นกิจกรรมของ
เด็กโต อยากให้มีซุ้มกิจกรรมของเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ขวบ จะได้มีโอกาสได้
ของรางวัล มีกระดาษให้ระบายสี เสร็จแล้วก็มีของรางวัลให้ เพราะจะให้ไป
แข่งขันชิงรางวัลคงเป็นไปไม่ได้เพราะเด็กยังเล็กเกิน อีกอย่างไม่อยากให้เป็น
กิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงที่เกิดอาการบาดเจ็บ ตรงสนามเป็นพ้ืนปูน กิจกรรมสามขา
มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งได ้ 
 

มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ทั้งนี้มอบหมายให้กอง
การศึกษา รวบรวมความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะเพ่ือน าเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลกกโกต่อไป ขอปิดการประชุมครับ  
                          

- เรื่องอ่ืนๆ 
 

12.00 น. 
 
 

 

  



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
เรื่อง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์สัมมนาและศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลต าบลกกโก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 
ณ ลานกีฬากลางหมู่บ้านเพชรโสธร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566  
 


